



ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2560

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งสรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีอาญา พ.ศ. ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ 2 (ฝ่ายกฎระเบียบ) เสนอ
 2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. และมอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 3. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้แก่ไขบทนิยามศัพท์และข้อขัดข้องอื่นของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ พ.ศ. 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 4. ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่หรือที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา และให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมได้รับเบี้ยประชุมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมกำหนด) และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ 3 (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณากลั่นกรอง พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 5. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ 3 (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาในคดีอาญา) พร้อมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
 6. ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม คณะที่ 3 (ฝ่ายกฎหมาย) พิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม)
- นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน

สำนักงานคลัง แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทุกหน่วย จะต้องเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในปีงบประมาณ หากมีค่าใช้จ่ายรายการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันสิ้นปีงบประมาณ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในปีงบประมาณถัดไปจะต้องดำเนินการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปยังสำนักงานศาลยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 82 - 84 โดยหน่วยงานจะต้องทำการสำรวจและตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม และจัดทำใบกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือใบขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน พร้อมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานศาลยุติธรรมภายในวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้รวบรวมและวิเคราะห์จัดทำรายละเอียดคำขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของศาลทั่วประเทศเพื่อเสนอขออนุมัติต่อ ก.บ.ศ. หรือเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมมีหนังสือชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 012/ว 52 (ป) ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 จึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติและข้อสังเกตที่ได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามได้โดยตรงที่สำนักงานคลัง ส่วนบริหารการรับ - จ่ายเงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 0198 และ 0 2541 0199

การอบรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 8 และภาค 9



เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยมี นายชาติชาย โฆษิตวัฒน์ฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม นายวรสิทธิ์ อภิชาติโชติ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว นิติกรและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ยศาลในภาค 8 และภาค 9 เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวน 137 คน ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือให้คู่ความได้ประนีประนอมยอมความกันได้รับการเสริมสร้างความรู้ด้านจิตวิทยา ทักษะและเทคนิคการไกล่เกลี่ยในระดับสูงขึ้น

